

เอกชนตีปีกเศรษฐกิจใหม่

● ขึ้นยกแผงจีดีพี-ส่งออก

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า กกร.ได้ปรับประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ปี 61 ใหม่เป็น 4.3-4.8% จากเดิมคาดว่า ขยายตัว 4-4.5% การส่งออก เป็น 7-10% จากเดิม 5-8% เงินเฟ้อทั่วไปเป็น 0.9-1.5% จาก 0.7-1.2% เนื่องจากมีปัจจัยบวกที่สนับสนุนทั้งการเติบโตการส่งออก การลงทุนภาคเอกชน และภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง

“กกร.ได้หารือประเด็นผลกระทบจากเศรษฐกิจต่างประเทศ ได้ติดตามการดำเนินมาตรการการค้าของสหรัฐ และการตอบโต้จากเศรษฐกิจประเทศอื่น ๆ อาทิ จีน สหภาพยุโรป เม็กซิโก แคนาดา อินเดีย ตุรกี ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนว่า สถานการณ์จะสิ้นสุดเมื่อไร โดย กกร.ประเมินว่า ข้อพิพาทดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทยปีนี้ มีทั้งด้านบวกและลบ ดังนั้น การส่งออกจึงน่าจะเติบโตได้ดีต่อไป”

ทั้งนี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยเริ่มได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนสะท้อนรายได้ที่แท้จริงของเกษตรกรที่เริ่มปรับตัวเป็นบวก ช่วยหนุนกำลังซื้อเศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น และเครื่องจักรการลงทุนที่ฟื้นตัว ทำให้ภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยรวมจะปรับตัวดีขึ้น

น.ส.กัญญกั๊ก ดันดีพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า สรท.ยังคงเป้าหมายการส่งออกปี 61 เติบโตระดับ 8% แต่เริ่มมีสัญญาณจากปัจจัยเสี่ยงที่จะเข้ามากระทบต่อภาคการส่งออกของไทย โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างประเทศที่ออกมาตรการตอบโต้สหรัฐ หลังจากสหรัฐใช้มาตรการทางการค้าด้วยการขึ้นภาษีสินค้าไปทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มส่งผลกระทบต่อส่งออกไทยในไตรมาส 4 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม สรท.ได้มีการประเมินสินค้าที่ได้ประโยชน์และผลกระทบจากสงครามการค้าเบื้องต้น พบว่า สินค้าที่คาดว่าจะมีโอกาสในการส่งออก ได้แก่ มันสำปะหลัง ผลไม้ มะพร้าวและถั่ว ผัก และเนื้อสัตว์ ส่วนสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการตอบโต้มาตรการ



ปรีดี ดาวฉาย

ทางการค้า ส่วนใหญ่เป็นสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน เช่น เครื่องจักรกล อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยานยนต์และชิ้นส่วน โดยมองว่า ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้ามีตลาด

ทดแทนที่มีศักยภาพส่งออกไปได้ คือ ยูเครน สเปน และบราซิล เครื่องใช้ไฟฟ้าควรส่งออกไปตลาดทดแทน คือ กัมพูชา อาร์เจนตินา และอิรัก ส่วนยานยนต์และชิ้นส่วน ควรส่งออกไปตลาดทดแทน คือ อองัง รัสเซีย และตะวันออกกลาง

นายสนธิ วรวิญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานในกระทรวงได้ประเมินสถานการณ์ส่งออกไทยในปี 61 จะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 9% สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ 8% เนื่องจากเศรษฐกิจ

ของประเทศคู่ค้าหลายตลาดปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับสถานการณ์
การอ่อนค่าของเงินบาททำให้ขีดความสามารถ
แข่งขันของผู้ประกอบการไทยปรับเพิ่มขึ้น
เช่นกันเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นในตลาด
อย่างไรก็ตามในส่วนของสงครามการค้า
โลกแม้จะมีผลกระทบต่อส่งออกไทย
บ้างแต่ไม่น่าจะมากนัก

“ตอนนี้ยังไม่มีการปรับเป้า
ส่งออกอย่างเป็นทางการ โดยจะขึ้น
เป้าที่ 8% ก่อน แต่แนวโน้มในครึ่ง
หลังของปีดูดีมากประกอบกับช่วง
ที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยการส่งออกไทยก็
ดีกว่าปีอื่น ๆ ดังนั้นคาดว่าในปีนี้
ส่งออกไทยไม่น่าจะต่ำกว่า 9%”